



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

เปิดศูนย์ EOC ช่วยเหลือคนไทยประเทศจากอิสราเอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สวพ.91, js100, thereporters, 77kaoded, hfocuse, newtv, mcot, ch7, news1live)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. สั่งการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือคนไทยอพยพจากประเทศอิสราเอล พร้อมสนับสนุน ก.การต่างประเทศ และ ก.กลาโหม ดูแลประเมินสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับประเทศ และจัดทีม MCATT ประสานข้อมูลเพื่อติดตามเยียวยาจิตใจญาติผู้ได้รับผลกระทบ โดยมอบหมาย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาการแทนรองปลัด สธ. เป็นประธาน ให้ติดตามสถานการณ์ทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรม คร.ติดตามสถานการณ์ในอิสราเอล โดยมอบหมายกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ ให้ติดตามสถานการณ์ผู้รับอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการช่วยเหลือแรงงานไทยที่จะอพยพกลับมา โดยให้เตรียมการคัดกรองสุขภาพคนไทย สถานะสุขภาพ รวมถึงได้ประสานงานกับกรมสุขภาพจิตให้ไปช่วยเหลือทางจิตใจแก่แรงงานที่จะเดินทางกลับมา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, thaipbs, thebangkokinsight, hfocuse, ch7, thecoverage, mono29, newtv)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง โดยเฉพาะใน 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด เตรียมขยายสิทธิเด็กที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็น 6 เดือน-5 ปี และเน้นกลุ่มเสี่ยง 608 โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน พ.ค.-พ.ย. ของทุกปี ส่วนกรณีขาดแคลนยารักษาไข้หวัดใหญ่ ได้สั่งการให้ อย.เร่งบรรจุยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้เป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลงเผื่อระวังติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

เข้าพบ รมว.สธ. ทหารเรือเรื่องภัยขงกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

- นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เข้าพบ รมว.สธ. เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา กล่าวถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ กฎหมายเกี่ยวกับพืชกัญชงและกัญชาในปัจจุบันทำให้ภาคอุตสาหกรรมหยุดนิ่ง ทางสมาคมฯ ต้องการให้รัฐบาลแยกให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อสุขภาพและความงาม ส่วนพืชกัญชาใช้ในทางการแพทย์ มีมาตรการควบคุมการจำหน่าย ให้ความรู้เรื่องผลกระทบกับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., hfocuse), เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/ทั่วไป

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า ดำเนินการเบิกจ่ายให้บุคลากรในสังกัด สธ.แล้ว 99% ยังเหลือของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. เนื่องจากหลักฐานบางแห่งไม่ครบ ซึ่ง จนท.สธ.กำลังเร่งตรวจสอบให้รอบคอบและเร็วที่สุด หากข้อมูลไม่ครบไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ รวมถึงหากข้อมูลไม่ครบ สตง. เรียกเงินคืนจะมีปัญหา ทั้งนี้ ค่าเสี่ยงภัยโควิดช่วงครึ่งเดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย.65 ที่ยังคงค้าง มีวงเงิน 3,745 ล้านบาท ซึ่งต้องเสนอต่อ ครม.พิจารณาต่อไป แต่ต้องรอการดำเนินการเบิกจ่ายรอบนี้ให้แล้วเสร็จก่อน

ทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., hfocuse)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมฯ จัดทีมวิศวกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (ทีมเอ็มเสิร์ท) รุดฟื้นฟูสถานพยาบาลภาครัฐที่ประสบเหตุอุทกภัยใน 8 จังหวัด มุ่งช่วยเหลือฟื้นฟู 7 ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสถานพยาบาล ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคาร เพื่อให้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบกลับมาให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติ

เผื่อระวังติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thereporters, hfocuse, thecoverage)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงหน้าฝนมีโรคภัยต่างๆ ที่กรมฯ เผื่อระวังติดตาม ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา โรคฝีดาษวานร รวมทั้งภัยสุขภาพ ได้แก่ การ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุทกภัย นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์สงครามในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการช่วยเหลือแรงงานไทยที่จะอพยพกลับมา</p>	
<p>เลขาธิการฯ ออย. เข้ารับตำแหน่ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, hfocus) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาการแทนเลขาธิการ ออย. เข้ารับตำแหน่ง มีนโยบายมุ่งเป้าหมาย Move Closer to the Best ให้ความสำคัญผู้บริโภค ผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมมอบ Key Message สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ได้แก่ ความกตัญญู ความจริงใจ ความเที่ยงธรรม และความสุจริต</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, antifakenewscenter) - สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงข่าวปลอมว่า การไอมีเสมหะ เกิดจากสารคัดหลั่งในหลอดลมดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคแล้วมีเม็ดเลือดขาวมากำจัดทำให้เกิดเป็นเสมหะ หากร่างกายปกติก็จะมีแรงไอเอาเสมหะออกมาได้โดยไม่ทำให้หอบเหนื่อย และไม่จำเป็นต้องล้างปอดเพื่อขับเมือกของเสียออก</p>	
<p>NGO ตั้งข้อสังเกตบอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในฐานะภาคประชาชนแคววง สธ. กล่าวถึง กรณีนายกฯ ลงนามแต่งตั้ง กกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ตั้งข้อสังเกตว่าเข้าข่ายเป็นการครอบงำการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศโดยพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เนื่องจากมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธาน และรัฐบาลจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า กกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่นี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ซึ่งสัดส่วน กกก.ฯชุดนี้ พบตัวแทนจาก สข. ไม่มีอยู่ในกรรมการ 23 คน ทั้งๆ ที่ สข.ดูแลนโยบายสุขภาพใหญ่ประเทศ เข้าใจว่าพรรคการเมืองอยากเข้ามาแก้ไข แต่ถ้าจะเข้ามาแก้ไขจะต้องเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ได้จริง</p>	
<p>แคมเปญผู้ป่วยมะเร็งตับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationtv) - นพ.จรัส พงษ์พิศ อายุรแพทย์ รพ.หนองคาย ตัวแทนมูลนิธิรักษ์ตับ พร้อมทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ เข้าพบผู้บริหาร สปสช. ยื่นจดหมายเปิดผนึกสานต่อความสำเร็จของแคมเปญ Voice for Change หนึ่งเสียง เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับ เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคมะเร็งตับและการรักษา และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้าน ญญ.ยุพดี ศิริสินสุข เผย สปสช. เข้าใจถึงสถานการณ์และเห็นใจผู้ป่วยมะเร็งตับที่ไม่สามารถเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพได้ทั่วถึง เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ที่ประชุม สปสช. มีมติเห็นชอบเริ่มดำเนินนโยบายผลักดันการบรรจุยานวัตกรรมเข้าสู่สิทธิการรักษาของคนไทยให้เกิดความคืบหน้าภายใน 1 เดือน ผ่านการหารือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทผู้ผลิตยาที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>เตือนข้อมูลผิดๆ ห้ามฉีดวัคซีนตามลมสี่ชมพู สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ - รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์กรณีมีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่า ไม่ควรให้ลูกฉีดวัคซีนในเล่มสี่ชมพู โดยอ้างเป็นหมอแผนปัจจุบันแต่ไม่ได้ทำงาน รพ.แล้ว ซึ่งให้ความเห็นแบบเดียวกับพวกต่อต้านวัคซีนที่ชอบพูดและเผยแพร่ความเชื่อที่ว่าวัคซีนทั้งหลายเป็นแผนการของบริษัทต่างชาติในเครือค่ายกลุ่มอำนาจลัทธิไซออนที่จะกำจัดคนในโลก ถือเป็น การสร้างความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เพราะวัคซีนที่ระบุในเล่มชมพูเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กจำเป็นต้องได้รับเพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดอัตราเสียชีวิตของเด็กเนื่องจากยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสู่โรค</p>	